

Số: 104 /TB-CTHADS

Sơn La, ngày 06 tháng 10 năm 2020

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tại Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính tháng 9; nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020**

Ngày 05/10/2020, Cục Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính tháng 9, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 10 năm 2020 của Cục THADS tỉnh; các ý kiến thảo luận. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng đã phát biểu kết luận, cụ thể như sau:

#### **1. Về đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác**

Trong tháng 9/2020, trên cơ sở bám sát kế hoạch công tác trọng tâm tháng 9/2020, toàn ngành đã nỗ lực, tập trung vào việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2020. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện và nâng cao kết quả THADS về việc, về tiền. Kết quả đạt được lũy kế cả năm đạt về việc là **85,93%** (vượt 4,93% chỉ tiêu giao); về tiền toàn tỉnh đạt tỷ lệ **56,68%** (vượt 17,68% so với chỉ tiêu giao); có 09 đơn vị đạt và vượt cả hai chỉ tiêu về việc, về tiền; 02 đơn vị hoàn thành và vượt 01 chỉ tiêu về việc là Chi cục THADS huyện Vân Hồ, huyện Thuận Châu; 02 đơn vị không hoàn thành cả hai chỉ tiêu là Chi cục THADS thành phố và huyện Mai Sơn. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác trong tổng số 10 chỉ tiêu và 15 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 đã cơ bản hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách, do tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ra, kết quả đạt được nêu trên rất đáng tự hào và ghi nhận. Kết quả có được từ nguyên nhân chủ yếu là sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động trong toàn ngành; đó còn là kết quả của sự tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, đổi mới, sáng tạo trong cơ chế quản lý, điều hành, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý của Hệ thống các cơ quan THADS trong tỉnh; đặc biệt là sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị tại địa phương đã tạo mọi điều kiện cho đội ngũ công chức các cơ quan THADS trong tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với khí thế và tinh thần đó, bước vào thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, bên cạnh nhiều thời cơ và thuận lợi mới, song các cơ quan THADS cũng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức mới đòi hỏi phải nỗ lực vượt qua, toàn ngành phải tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời phải cương quyết và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

## **2. Một số hạn chế và nguyên nhân**

### **a) Hạn chế**

Năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo đơn vị chưa theo kịp yêu cầu, chậm đổi mới. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính có nơi, có thời điểm chưa nghiêm. Một số thủ trưởng đơn vị trực thuộc chưa quyết liệt, chỉ đạo giải quyết công việc, đôn đốc việc tổ chức thi hành án, thiếu sát sao trong công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của công chức, kết quả công tác THADS không đạt được chỉ tiêu đã được Cục THADS tỉnh giao trong năm 2020.

### **b) Nguyên nhân của hạn chế**

#### *Nguyên nhân khách quan*

Số lượng việc thụ lý năm 2020 có giảm hơn năm 2019 kể cả số việc và số tiền phải thi hành. Song, do tính chất các vụ việc phải thi hành án là hết sức phức tạp, liên quan đến phá sản, cổ phần, cổ phiếu trong doanh nghiệp; tín dụng, ngân hàng. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội trong đó có lĩnh vực THADS, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các biện pháp để tổ chức THADS.

#### *Nguyên nhân chủ quan*

Tính chủ động trong năm bất bình thường và có ý kiến tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của một số công chức tham mưu chất lượng chưa cao; công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục chưa thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng công việc.

Một số công chức, nhất là công chức có chức danh tư pháp còn có biểu hiện ngại khó, chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, còn ỷ lại, “*khoán trắng*” cho công chức giúp việc, chưa tích cực nghiên cứu, học tập, thực hiện nhiệm vụ thiếu tính cẩn trọng, tỷ mỉ dẫn đến thiếu sót về trình tự, thủ tục thi hành án.

Những hạn chế trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và cả năm 2020, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể đội ngũ công chức phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để trong thời gian tiếp theo.

## **3. Nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020**

Bước vào thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2020, tháng khởi đầu của năm kế hoạch công tác năm 2021; tập thể lãnh đạo Cục, trưởng, phó các phòng chuyên môn; lãnh đạo chi cục THADS các huyện, thành phố và toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành, căn cứ vào kế hoạch công tác tháng

10/2020; quyết định tạm giao chỉ tiêu cho các đơn vị và chấp hành viên tại Cục đã được ban hành với 14 nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; căn cứ vào tình hình của mỗi đơn vị cần tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép; vừa bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị được giao quản lý, bảo đảm không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp xảy ra không được kiểm soát; đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chống diễn biến, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn ngành; khắc phục tư tưởng cầm chừng trong công tác, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

3. Đổi mới cơ chế điều hành, phong cách làm việc trong cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, giao việc, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động được giao quyền quản lý, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra.

4. Tiến hành rà soát, phân công lại lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, theo dõi, chỉ đạo của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục, thẩm tra viên, chấp hành viên thuộc Cục, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, người lao động theo vị trí việc làm bao gồm các công việc theo pháp luật và các công việc do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp giao, công việc kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tất cả các công việc của đơn vị phải có người phụ trách, theo dõi chỉ đạo, một người có thể đảm nhận nhiều công việc (*mức độ đánh giá, xếp loại căn cứ vào mức độ hoàn thành 100% các công việc được giao*).

5. Tập trung xây dựng kế hoạch công tác tháng 10 năm 2020 và kế hoạch công tác quý I/2021, bám sát vào kế hoạch công tác của Cục, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, chủ động đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cho đơn vị mình phụ trách sát với tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị.

6. Tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm các vụ việc THADS mới phát sinh trong tháng 10, rà soát các việc tham nhũng, kinh tế, phức tạp, khó thi hành, phá sản, lập kế hoạch tổ chức thi hành bảo đảm được chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch và quyết định tạm giao chỉ tiêu năm 2021; rà soát, lập danh sách các vụ việc đôn đốc thi hành trên 02 năm, các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều lần vẫn chưa giải quyết xong gửi về Cục THADS tỉnh trong ngày 25/10/2020 để phân công lãnh đạo Cục đôn đốc, theo dõi.

7. Xây dựng kế hoạch kiểm tra quý I/2021; chủ động tiến hành phúc tra 01 đơn vị cấp huyện. Giải quyết xong dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thụ lý theo thẩm quyền (*không nhất thiết để gần đến hết thời hạn mới giải quyết*). Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, thực hiện chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ.

8. Hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Cục trưởng trình Tổng cục THADS; làm việc với các huyện ủy, thành ủy để phối hợp bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của các đơn vị bảo đảm ổn định tổ chức của các đơn vị trong tháng 11/2020. Hoàn thành việc đánh giá công chức, hồ sơ thi đua khen thưởng gửi Tổng cục THADS, Khu vực thi đua Khôi các cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc.

9. Các cơ quan THADS trong tỉnh, tập trung chuẩn bị đầy đủ, theo đúng quy định các tài liệu, sổ sách, hồ sơ THADS và xây dựng báo cáo theo yêu cầu nhằm phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, kiểm sát của cơ quan có thẩm quyền.

10. Các phòng chuyên môn thuộc Cục phối hợp chuẩn bị nội dung để tổ chức tập huấn nghiệp vụ kết hợp với giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý I/2021 hoàn thành trước ngày 15/10/2020.

11. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của cơ quan; các đơn vị trực thuộc, tổ chức các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhân ngày 20/10 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

12. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân quân tự vệ, công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan chuyên môn. Bảo đảm an toàn cơ quan, kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS, tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo phụ trách công tác bảo vệ.

13. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan THADS trong tỉnh; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, cập nhật đầy đủ dữ liệu lên các phần mềm chuyên môn đã được triển khai; tổ chức khai thác, quản lý dữ liệu điện tử hiệu quả và tăng cường giao tiếp với người dân thông qua Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS nhằm hạn chế tiếp xúc với người dân. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các chi cục; thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp. Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và công tác chuyên môn.

14. Xây dựng các báo cáo tổng kết công tác Ban chỉ đạo THADS; công tác thi đua, khen thưởng Ban Chỉ đạo THADS năm 2020, chuẩn bị hội nghị tổng kết vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2020.

**15.** Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản đưa vào sử dụng công trình trụ sở Chi cục THADS huyện Vân Hồ; đầu tư xây dựng trụ sở Chi cục THADS huyện Thuận Châu. Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước, quyết toán kinh phí theo đúng niên độ kế toán; điều chỉnh ngân sách, kinh phí xây dựng tờ trình xin hỗ trợ kinh phí của địa phương để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021). Triển khai xây dựng Phòng Truyền thống của các cơ quan THADS trong tỉnh tại Cục.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hải tại Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính tháng 9, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020, Cục THADS yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các phó Cục trưởng (đ/b);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (t/h);
- Đăng Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT.

**CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Ngọc Hải**

